

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUY CHẾ DÂN CHỦ TỈNH về triển khai nhiệm vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và xây dựng chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2024

Năm 2023, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban, tổ giúp việc và cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ. Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường ứng dụng chuyên đổi số trong hoạt động phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện quy chế dân chủ... Chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn đã phát huy hiệu quả, đặc biệt đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; một số nơi đã xuất hiện các mô hình sáng tạo, cách làm hay trong chỉ đạo xây dựng và vận hành “chính quyền thân thiện”. Thông qua đó đã góp phần đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền, phát huy quyền làm chủ thực sự của người dân ở cơ sở. Người dân, cán bộ, công chức, người lao động, nhất là ở khu vực nông thôn nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn về quyền của mình trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực và có trách nhiệm hơn trong đánh giá, phản ánh ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các tiểu ban còn một số tồn tại, hạn chế. Hoạt động của một số ban chỉ đạo quy chế dân chủ cấp huyện chưa nền nếp, bài bản; một số nơi thực hiện chế độ họp theo quy định chưa nghiêm. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở ở một số nơi chưa kịp thời¹. Việc thực hiện công khai bằng hình thức niêm yết, cổng thông tin điện tử thực hiện chưa nghiêm... Việc triển khai xây dựng chính quyền thân thiện mới đạt được kết quả bước đầu, chủ yếu ở những đơn vị làm điểm và những nơi có sự quan tâm cao của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhiều nơi còn tư tưởng phong trào, chưa quan tâm đầu tư, chỉ đạo, nhưng đăng kí đơn vị đạt chuẩn tràn lan, tổ thẩm định cấp huyện làm việc chưa nghiêm túc, đề xuất công nhận đạt chuẩn đối với những đơn vị chưa có chất lượng, gây khó khăn cho công tác thẩm định của tỉnh. Một số địa phương, đơn vị chưa quan tâm đầu tư, điều kiện về cơ sở vật chất chưa bảo đảm. Còn hiện tượng một bộ phận công chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các cấp có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu người dân trong giải quyết thủ tục hành chính...

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên, chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu về quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân thiện chưa đồng đều; chưa thực sự thông thoáng, cởi mở trên tinh thần phục vụ Nhân dân, thiếu sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

¹ đến nay một số đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chưa tổ chức quán triệt, triển khai Luật

Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các tiểu ban, Tổ giúp việc; các cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo quy chế dân chủ, ban chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nhận thức rõ phương châm bảo đảm “3 an” (an ninh - an sinh - an toàn) trong Nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy năm 2024 và mục tiêu hướng đến sự phát triển toàn diện, bền vững, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân, đề cụ thể hóa vào chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là đối với cấp huyện trong việc thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền thân thiện.

2. Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về quy chế dân chủ, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ...; đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các nội dung trọng tâm của chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt Luật trong quý I, II/2024.

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí và thang điểm xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện phù hợp với quy định mới của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhằm cụ thể hóa phương châm bảo đảm “3 an” của Tỉnh ủy và phù hợp tình hình thực tiễn; tiến hành thẩm định, đánh giá, xét duyệt công nhận đơn vị đạt chuẩn chính quyền thân thiện đảm bảo thực chất.

4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và tổ chức thi hành hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xong chậm nhất Quý IV/2024; chỉ đạo sửa đổi quy chế mẫu thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục cho phù hợp với quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong Quý I/2024

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin đại chúng; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng chính quyền thân thiện; khai thác công cụ số trong tiếp nhận ý kiến người dân, người lao động phản ánh về việc thực hành dân chủ... Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền sâu rộng về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, xây dựng chính quyền thân thiện; thường xuyên phản ánh, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức, bộ máy của ban chỉ đạo quy chế dân chủ, chính quyền thân thiện các cấp. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Tăng cường công tác nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt thông tin đầy đủ, đánh giá thực trạng chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. Các huyện, thành ủy khắc phục tình trạng hình thức trong xây dựng chính quyền thân thiện, mạnh mẽ đầu tư cơ sở trang thiết bị bộ phận một cửa để phục vụ người dân, doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu của Bộ tiêu chí chính quyền thân thiện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; hướng tới minh bạch, chính quyền phục vụ Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2024, 60% đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh được công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn chính quyền thân thiện. Xác định trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng chính quyền thân thiện xã, phường, thị trấn là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

8. Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc: căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và địa phương được phân công theo dõi, phụ trách, tích cực phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách.

9. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo đưa kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân thiện là một tiêu chí để xếp loại trách nhiệm chủ tịch UBND huyện, thành phố; UBND các huyện, thành phố đưa kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng chính quyền thân thiện là một tiêu chí để xếp loại trách nhiệm chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ, công chức, người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với chính quyền thân thiện. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Thông báo Kết luận này, báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- BCĐ Trung ương về thực hiện QCDC,
- Thường trực Tỉnh ủy, BCSD UBND tỉnh,
- Thành viên BCĐ tỉnh, Tổ giúp việc,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị- XH tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban Chỉ đạo QCDC, BCĐ Chính quyền thân thiện các huyện, thành ủy,
- Lưu Ban Dân vận Tỉnh ủy.

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY
Kiêm
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



Phạm Văn Thịnh